

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 969/SKHCN-VP ngày 29/12/2022 về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 09/SKHCN-VP ngày 04/01/2023 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Công văn số 1271/SKHCN-VP ngày 13/12/2023 về việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Trong đó, đã nhấn mạnh yêu cầu về chấp hành quy định về uống rượu bia không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngày 07/02/2024, Sở KHCN đã ban hành Công văn số 109/SKHCN-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở về Luật và quy định, hướng dẫn về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Văn bản số 682/UBND/KGVX ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị trên trang thông tin điện tử của Sở về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng; bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Kết quả thực hiện:

Tất cả công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của CBCC, VC trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, văn hóa công sở và nơi công cộng, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không có tình trạng công chức, viên chức và người lao động uống rượu, bia trong ngày làm việc, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không có CC,VC người lao động ngành GTVT vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của công chức, viên chức, người lao động, đưa vào tiêu chí để bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm.

Trong năm 2023, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ không có trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Y tế tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VP, TĐC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng